



ภาควิชา

สำนักหอสมุด

66 **มติชน** 99 ลุย

# เปิดศูนย์บัญชาการ

ตั้งที่เลี้ยงกลองในกระบวน  
ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ดงกระหิม

ขึ้นแล้ว มีหรือที่ "มติชน"  
(อ่านต่อหน้า 17)



## เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532

สำนักข่าวสมิต

# “มติชน”ติดเครื่องลุยเต็มที่

## ไม่ว่าศึกสนามเล็กหรือใหญ่

### ต่อจากหน้า 1

จะนั่งเรียบอยู่เฉย ๆ เสมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่ชีวิตของ “มติชน”

เมื่อวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯ กทม. ที่ชื่อ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายบรรจบครบ 4 ปีในวันที่ 13 พฤศจิกายน ทีมข่าวการเมืองก็เรียกประชุมกันโดยด่วนเพื่อวางแผนงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมกับมอบหมายงานอย่างเป็นทางการเป็นลักษณะ ทุกคนเห็นว่าในระยะเริ่มแรกนับแต่บัดนี้จะต้องรายงานข่าวเกี่ยวกับบรรยากาศและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของการเลือกตั้งเพื่อปลุกคน กทม. ให้ตื่นเสียก่อน จากนั้นค่อยว่ากันถึงเรื่องอื่น เมื่อเห็นกันเช่นนี้ ทุกคนก็เริ่มงานอย่างจริงจังในวันรุ่งขึ้นและงานก็ปรากฏออกมาเป็นชิ้นแรกในรูปของการเปิดหน้ารับการเลือกตั้ง โดยให้หน้า 18 ของ กทม. ซึ่งเดิมเป็นข่าวทั่วไปของกทม. และจังหวัดในเขตปริมณฑลรอบ ๆ กทม. เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นวันที่ พล.ต.จำลองดำรงตำแหน่ง มาครบเทอม 4 ปีพอดีพอดี

ที่แน่นอนก็คือ หน้า 18 จะเสนอเนื้อหาอันว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สมาชิกสภา กทม. และสมาชิกสภาเขต กทม. เรื่อยไปจนถึงวันเลือกตั้ง 7 มกราคม 2533 การเปิดฉากมาอย่างเงียบ ๆ โดยไม่ได้บอกเล่าแก่ลิบกันก่อน คงไม่ต่างกัน

เพื่อให้การเคลื่อนไหวของทีมข่าวทะเลาะง่าวอย่างตรงเป้าหมายและมีแผนอันถูกต้อง นายเรือชัย ทรัพย์นิรันดร์ บรรณาธิการได้เรียกประชุมด่วน ทีมข่าวทั้งหมด ณ ห้องประชุมของบริษัท มติชน เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกับเปิดศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- สภา กทม.

จากนั้นได้พิจารณาถึงสถานการณ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. ซึ่งการที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ลงสมัครเป็นผู้ว่าฯ อีกสมัยหนึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไร และตามด้วยการมอบหมายให้ทีมข่าวการเมืองรับผิดชอบเป็นหลัก

“ศูนย์อำนวยความสะดวกนี้จะสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งของพวกเขาอย่างเต็มที่ เอกสารข้อมูลต่าง ๆ เรามีอยู่พร้อม อุปกรณ์การสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว” นายเรือชัยกล่าว

นายเรือชัยกล่าวอีกว่า ผู้สื่อข่าวมติชนทุกคนในกรุงเทพฯ การเมือง เฉพาะนครหลวงก็หา บ้างถึงต่างคน อาชญากรรม หรือฝ่ายอื่น ๆ จะต้องทำข่าวการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย เพราะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เกี่ยวข้องกับทุกส่วน

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวที่มีอยู่นั้นแม้จะนับว่ามาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะวันเลือกตั้งจะต้องให้ผู้สื่อข่าวของหนังสือที่อยู่ในเครือมติชนมาร่วมด้วย หากยังไม่พอกับงานก็ให้รับนักศึกษามาเสริม โดยนักศึกษาอาจจะอยู่ประจำตามจุดหรือหน่วยเลือกตั้งคอยรายงานคะแนนเข้ามายังศูนย์เลือกตั้ง

นี่คือแนวทางที่หัวเรือใหญ่มอบกับผู้ปฏิบัติไปดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล

ทางด้านผู้รับผิดชอบฝ่ายการเมืองได้ย้ำกับทีมข่าวทุกคนว่า นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป การติดตามข่าวจะต้องทำอย่างใกล้ชิดและเข้าไปถึงแหล่งข่าวเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วของข่าวที่เสนอต่อผู้อ่าน เมื่อวิเคราะห์จะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ณ บัดนี้ ศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- สภา กทม. ได้เปิดขึ้นแล้ว การเปิดหน้าพิเศษรายงานข่าวและเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เปิดขึ้นแล้วจึงมั่นใจได้ว่านับแต่บัดนี้ไปความเข้มข้นในเนื้อหา ความรวดเร็ว ความถูกต้องและความเป็นธรรมจะเป็นผลงานที่มอบให้ผู้อ่านได้พิสูจน์

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของแนวทาง ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ควรทำ แต่ขอจบเอาไว้ก่อน

พูดถึงการรายงานข่าวเลือกตั้ง ใคร ๆ ก็รู้ว่ามติชนไม่แพ้ใคร

ของอย่างนี้ถ้าไม่พิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองแล้ว โฉนจะเชื่อ

# มติชนร่วมช่อง 5-รามฯ สำรวจ 'โพล' ผู้ว่า กทม.

มติชนจับมือช่อง 5 รายงานข่าวเลือกตั้ง พร้อมกับผ่นักกำลังกับคณะรัฐศาสตร์ ม.รามฯสำรวจประชามติครั้งใหญ่สุดมเสียงคน กทม.จะเลือกใครเป็นผู้ว่า

เมื่อเช้าวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ที่บริษัท มติชน ได้มีการหารือระหว่าง นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน กับนายพรชัย เทพปัญญา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายสมหมาย ปาโรจน์ศักดิ์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน และนายบุญเลิศ ช่างใหญ่ ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเข้าร่วมด้วย โดยการหารือได้เห็นชอบที่จะร่วมมือกันทำการหยั่งเสียงการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

(อ่านต่อหน้า 7)

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2532

และสมาชิกสภา กทม. ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 7 มกราคม 2533 เพื่อสำรวจความคิดเห็นว่ามีความนิยมต่อผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองหรือผู้สมัครอิสระเป็นอย่างไรนั้น นอกจากนั้น ยังต้องการทราบทัศนคติของมหาชนที่มีต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหานี้ใน กทม. อีกด้วย

สำหรับการหยั่งเสียงหรือการสำรวจประชามติที่จะร่วมมือกันระหว่างมติชนกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ได้กำหนดที่จะทำเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกออกสำรวจวันที่ 21-22 ธันวาคมและอีกช่วงหนึ่งวันที่ 27-28 ธันวาคม การสำรวจแต่ละช่วงเมื่อสรุปผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะรายงานทางหนังสือพิมพ์มติชนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกันจัดโครงการเวทีประชาชาติโดยที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวจะเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานใน กทม. ในอดีตมาแสดงทรรศนะอย่างเต็มที่เพื่อประมวลปัญหาในอดีตพร้อมการแก้ไขและปัญหาในปัจจุบันที่แก้ไขไปแล้วและยังไม่ได้แก้ไข โครงการนี้จะเป็โครงการเสริมจากการสำรวจประชามติโดยจะจัดก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้

นายเรืองชัยกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการอย่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางมติชนมีความปรารถนาที่จะเห็นการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และสมาชิกสภา กทม. ในวันที่ 7 มกราคม 2533 ดำเนินไปอย่างคึกคัก ประชาชนมีการตื่นตัวสูงและไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันจำนวนมาก

"มติชนได้ให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้มาก คงจะเห็นได้จากกรติดตามเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดหน้าเลือกตั้งขึ้นมา การร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์ รามฯ ในการทำวิจัยและการอภิปรายใหญ่จึงไม่ประไรขออย่างถึง" นายเรืองชัยกล่าวและว่า นอกจากนั้น มติชนยังมีโครงการจะรายงานข่าวการเลือกตั้ง "บัสซาวนด์" บนรถประจำทาง ขสมก. เป็นระยะ ๆ ทุกวันอีกด้วย ซึ่งจะเริ่มในเร็ว ๆ นี้และที่สำคัญได้ร่วมมือกับทีวีช่อง 5 กองทัพบกด้วย

ทางด้านนายพรชัยกล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์ร่วมมือกับมติชนครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าคณะรัฐศาสตร์ควรมีการบริการสังคม การมีโครงการดังกล่าวจะกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการเลือกตั้งไปใช้สิทธิกันจำนวนมากเพื่อเลือกคนที่ดีที่สุดในบริหารกทม.

"การสำรวจประชามติครั้งนี้ เราจะทำเป็นโครงการใหญ่โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนจากทุกเขตเพื่อให้ผลการสำรวจสามารถพยากรณ์ได้ว่าประชาชนจะเลือกใครและทำไมจึงเลือก" นายพรชัยกล่าว



ตัวอย่างบัญชีรายการข่าวในการประชุมข่าวภาคบ่ายของหนังสือพิมพ์ "มติชน"

ข่าวประจำฉบับวันเสาร์ 2-อาทิตย์ 3 ธ.ค. 52

- 1/ เหตุการณ์ปฏิวัติในฟิลิปปินส์-พิริบ ตกค้าง กลับมาในอาทิตย์-นายกาสิงทรวจรตมตลอด-บิกจิ๋วว่าไม่คิ
- 2/ ประวิทย์ ทุกเรื่อง ชาติไทย ประกาศขุม เขาวรินทร์ว่า ไม่นอน จะเกินหน้าต่อ/มีคนแต่งเพลง มารชให้เลือกเบอร์ 2/วินัย เป็นข่าววางยาให้ขณะเก็บเมืองไม่จริง ให้ไปตามปลัดศรี(ศรีไม่พูด) ว่าเรื่อง เขาวรินทร์-ชาติไทย เป็นเรื่องมิดไม่มิด เคยมีขบวนการล่าอาชญา จ้างสอง ใน กทม. รอ"ปราศรัย อิน คอนเสิร์ต"เข้านี้จากสนามหลวง
- 3/ ม.รามา สั่งยกเลิก สำนักกสิกรรม ทนารามาทั้งหมด
- 4/ ชินคนสนิท วรรณารต อภิจักรี เป็นเจ้ามือหอบเงิน ยศ น.ธ.
- 5/ รองแม่พิณภาค 4-กิติ รัตนธาดา เครือหม้อใหม่โดยสนของครอบครัวไทยจัดการ รจก./หวัง ไขแนวทางเกี่ยวกับสอชาย รจก.ใน 1-2 ปี (รอ)
- 6/ เกียน เทนือ-อิสาน ทนารกระทันแรงขึ้น อู่คร-หนองคายตักชายอินทราย เกียนอากาศแห่ง จะมีอึดคึกคักตาม / เขยคนเป็นโรคทางเกินระบบหายใจสูงขึ้น 4 เท่า
- 7/ หิศทางเศรษฐกิจไทย 33 จาก โตะ เศรษฐกิจ

เกษ

ข่าวเราพร้อมร้อยเรื่องขึ้นฎีกาในหลวงจากอุทัยคองแล้วจับ  
รายชื่อพระระคับ สมเด็จ เทพ พระครู ที่ได้รับไปปรกเกล้าใหม่ ๑๐๐ กว่ารูป

หมายเลข ฟิลิปปินส์  
สี่ น.๑ ฟิลิปปินส์  
ข่าว-กำ สวนสนาม-ข้อมใหม่ทุกห้า

